

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ PHÒNG TRÁNH LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHỈ TRONG 3 BƯỚC

TẠM DỪNG

Đối tượng lừa đảo thường nguy tạo ra các tình huống khẩn cấp để dẫn dắt nạn nhân hành động bốc đồng. Khi bạn nhìn thấy một tin nhắn, email hoặc liên kết đáng ngờ, hãy tạm ngừng lại. Không truy cập, phản hồi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào.

SUY NGHĨ

Tìm hiểu kỹ nội dung, thông tin: lỗi chính tả, địa chỉ người gửi không quen thuộc. Đề ý các yêu cầu, đề nghị bất thường như yêu cầu thông tin cá nhân. Ví dụ: ngân hàng và cơ quan nhà nước không làm việc với người dân qua điện thoại.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyệt đối không truy cập liên kết hoặc phản hồi lại trừ khi bạn xác nhận tin nhắn an toàn. Báo cáo tin nhắn lừa đảo với quản trị viên của hệ thống.

LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN



BÁO CÁO TIN NHẮN, CUỘC GỌI RÁC

Báo cáo các tài khoản có dấu hiệu gửi tin nhắn lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội. Báo cáo số điện thoại của đối tượng lừa đảo với cơ quan công an.

CHỦ ĐỘNG CHẶN LIÊN HỆ

Khi bị tiếp cận bởi các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên chủ động ngắt liên lạc, chặn các liên hệ có hành vi trên.

TRA CỨU THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Tra cứu các thông tin liên quan tới hành vi lừa đảo đã được báo cáo và đăng tải bởi các cơ quan truyền thông hoặc nạn nhân khác. Cập nhật các phương thức thủ đoạn người dân mới gặp phải cho cơ quan chức năng.

GỬI CẢNH BÁO CHO NCSC

Gửi cảnh báo về Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tại địa chỉ:
<https://canhbao.khonggianmang.vn>



CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
AUTHORITY OF INFORMATION SECURITY

5 ĐIỀU CẦN LÀM SAU KHI BỊ LỪA CHUYỂN TIỀN QUA MẠNG

1. Dừng chuyển tiền

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền liên tục nhiều khoản tiền từ nhỏ đến lớn. Nạn nhân cần dừng chuyển tiền càng sớm càng tốt để giảm thiểu thiệt hại.

2. Liên hệ với ngân hàng

Người dân cần liên hệ ngay lập tức với ngân hàng và tổ chức tài chính để báo cáo lừa đảo và yêu cầu họ dừng mọi giao dịch đang và sẽ gửi đến đối tượng lừa đảo.

3. Thu thập và lưu lại bằng chứng

Nhanh chóng lưu lại các đoạn hội thoại với đối tượng lừa đảo, lịch sử giao dịch chuyển khoản nhằm phục vụ cho quá trình điều tra và truy vết đối tượng.

4. Trình báo với cơ quan chức năng

Từ các bằng chứng đã thu thập và lưu lại, người dân trình báo vụ việc lừa đảo trực tuyến với các cơ quan công an địa phương.

5. Cảnh báo cho người thân và bạn bè

Người dân thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cho người thân, bạn bè trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đã và đang ngày càng diễn biến phức tạp

© 2024 AIS - CỤC AN TOÀN THÔNG TIN



BẢO VỆ BẢN THÂN TRÊN
KHÔNG GIAN MẠNG

QUY TẮC 6 "KHÔNG"

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
AUTHORITY OF INFORMATION SECURITY

1



KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; kiểm tra kỹ thông tin chuyển khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

2



KHÔNG chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ; cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội.

3



KHÔNG truy cập các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc mở tệp đính kèm đến từ tin nhắn.

4



KHÔNG cơ quan nhà nước nào làm việc qua điện thoại; ngắt kết nối khi có đối tượng tự xưng cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện tới.

5



KHÔNG chuyển khoản đặt cọc khi mua hàng trực tuyến.

6



KHÔNG phản hồi lại đối với các đối tượng gửi tin nhắn trùng thường, tuyển dụng "việc nhẹ lương cao"

© 2024 AIS - CỤC AN TOÀN THÔNG TIN